

ข่าวหนังสือพิมพ์

ประจำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ปธ.ศาลฎีกาแนะวิธีการลงโทษ จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์
๒. คุณตลอดชีวิตเมียจ้างลูกน้องฆ่าสามี จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. “ประมุข ๓ อำนาจ” อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. ศาลแจ้งแก้ พรบ. ยาเสพติด จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. พลิกแพมคดีดัง ๒๕๕๙ รวบ “หญิงไก่-กิมเอ็ง” ฉ้อโกง-หมิ่นเบื้องสูง ศาลพิพากษาคุก ๑๕๐ ปี จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๓. “ปธ.ฎีกา” ชูธงยุติธรรมต้องรวดเร็ว ยึดหลักนิติธรรม สุจริต ซอธรรม จากหนังสือพิมพ์ มติชน เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. กำหนดมาตรฐานโทษคดียาเสพติด จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์
๒. บุคลากรอาญาฉกทรัพย์ จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ
๓. หลักเกณฑ์สำคัญการรอ กำหนดโทษ คำแนะนำจาก ปธ.ศาลฎีกา จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. ประธานศาลฎีกาตั้งเป่าทำงาน จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศานิตย์” ปูดรู้ตัวแล้ว มือฉกทรัพย์ในศาลยันไม่เกี่ยวคดีความ จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน
๒. เสนอตั้งคณะ กก. กำหนดโทษคดียา จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ

Source :

คม ชัด ลึก

Date :

- 4 ส.ค. 2560

Page :

๕/๒

No :

‘คดีตาย’ปิดตัวแล้ว มือฉกทรัพย์ในศาล ยันไม่เกี่ยวคดีความ

ดร.เร้งคลีคลายคดีคนร้ายเข้าไป
ลักทรัพย์ในศาลอาญา รัชดาฯ
ด้าน ผบช.น.ระบุรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ตั้งประเด็นประสงค์ต่อทรัพย์ ไม่
เกี่ยวข้องคดีความ อ้างเอกสาร
ไม่ได้สูญหาย **อ่านต่อหน้า 12**

คดีตาย ๕/๒

ความคืบหน้ากรณีคนร้ายแอบเข้าไปลัก
ทรัพย์สินภายในศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
โดยงัดลิ้นชักเจ้าหน้าที่ศูนย์หน้าปลัดชั้น 9
รื้อค้นเอาทรัพย์สินไป ได้แก่ สร้อยข้อมือทองคำ
หนัก 1 บาท และเงินสด 4,000 บาท รวมมูลค่า
ประมาณ 2.4 หมื่นบาท เมื่อวันที่ 2 มกราคม
ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ต.อ.ภาณุมาศ
บุญญฤกษ์ ทรท.ผบก.น.2 พร้อมด้วย
พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ รองผบก.น.2
พ.ต.อ.ธีระชัย ชำนาญหอม ผกก.สส.บก.น.2
พ.ต.ท.คมสันต์ บติกาญจน์ รองผกก.สส.สน.
พหลโยธิน ร่วมประชุมเพื่อคลี่คลายคดี ใช้เวลา
ประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง

พ.ต.อ.ภาณุมาศ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้
ฝ่ายสืบสวน สน.พหลโยธิน และ กก.สส.บก.น.2
เร่งหาภาพวงจรปิดทั้งในศาลและบริเวณโดยรอบ
ศาลอาญา รัชดาฯ เพื่อหาจุดเชื่อมโยง ส่วนจะ
เป็นคนไหนหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถเจาะจงลงไป
ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องตรวจสอบทุกกลุ่มทั้งคน
ในศาลเองหรือคนที่เคยต้องโทษแล้วได้ออกมา
รวมถึงคนที่เคยมีประวัติการถูกจับกุมที่อาศัยใน
ซอยเสือใหญ่อยู่ทิศ ทางเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจ
สอบประวัติทั้งหมด และติดตามทรัพย์สิน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นของส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ คนร้าย
อาจจะเอาไปขายหรือเข้าโรงรับจำนำก็เป็นได้

ด้าน พ.ต.อ.ณรัช กล่าวไว้ เรื่องดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นั่งนอนใจ ผู้บังคับบัญชา
ทั้ง ผบช.น. ผบก.น.2 ได้เร่งรัดคดีมา จึงรีบ
รวบรวมกล้องวงจรปิด สอบพยาน สอบเจ้าทุกข์
เพื่อหารูปพรรณทรัพย์สิน และเร่งรัดการตรวจ
สอบลายนิ้วมือแฝง เพื่อตรวจสอบเทียบเคียง
กับประวัติอาชญากรรมบุคคลเคยต้องโทษ และ
เร่งทำให้เร็วที่สุด เพราะอยากให้ตัวคนร้าย
โดยเร็ว

ขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้เรียกพยาน
มาสอบปากคำหลายปากแล้ว ทั้งเจ้าของทรัพย์
และผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมอบหมายให้
ตำรวจประสานเจ้าหน้าที่ศาลอาญา ในชั้นที่
คนร้ายเข้าลักทรัพย์ เข้ามาพิมพ์ลายนิ้วมือที่
สน.พหลโยธิน เพื่อเทียบเคียงลายนิ้วมือที่พบ
ในจุดเกิดเหตุตั้งแต่ลิ้นชักโต๊ะทำงาน และจุด
อื่นที่พบลายนิ้วมือต้องสงสัย แต่ก็ยังต้องรอให้
ถึงวันเปิดทำการตามปกติก่อน

“ตอนนี้เราพอทราบเบาะแสของผู้ก่อเหตุ
แล้ว เป็นคนใกล้ชิดกับผู้เสียหายและมีมากกว่า
1 คน ซึ่งภายใน 2 วันนี้น่าจะชัดเจนว่าใครเป็น
ผู้ก่อเหตุบ้าง ส่วนสาเหตุตั้งประเด็นการประสงค์
ต่อทรัพย์ ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางคดีความ
เนื่องจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบว่าเอกสาร
สำคัญทางคดีหายไป และคอมพิวเตอร์ก็ไม่ถูก
เปิดเข้าถึงการใช้งานแต่อย่างใด ยืนยันมีเพียง
สร้อยข้อมือและเงินสดหายไป” ผบช.น.ระบุ

Source :

เดลินิวส์ (บ่าย)

Date :

- 4 ต.ค. 2560

Page :

17

No :

เสนอตั้งคณะกรรมการกำหนดโทษคดียา

รับ พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับแก้ไขใหม่ “อธิบดีศาลอาญา” ตั้งกรรมการกำหนดโทษคดียาเสพติด แก้ปัญหาใช้ดุลพินิจแตกต่างตัดสินแหวกแนวไม่ได้ เป้าปี 60 มุ่งพัฒนาส่งเสริมใกล้เคียงลดข้อขัดแย้ง คัมครองสิทธิทุกฝ่าย ลดความขัดแย้งในสังคม ย้ำไม่ยุ่งคดีการเมือง ♦ [อ่านต่อหน้า 13](#)

คดียา

□ ต่อจากหน้า 1

พิจารณาตามข้อเท็จจริงในสำนวน

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายสุภัทร สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานอัตราโทษจำคุกในคดียาเสพติดว่าศาลอาญาเป็นศาลหลักมีคดียาเสพติดเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมากและปัญหายาเสพติดแก้ไขยากเพราะยังหาข้อง่าย การปราบปรามถึงผู้ผลิตยาก ขณะที่พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับแก้ไขใหม่ที่ผ่านสภา กำลังจะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ มีหลักการสำคัญเกี่ยวกับข้อกฎหมายจากเดิมที่มีบทบังคับให้ศาลลงโทษจำเลยที่มียาบ้าเกิน 15 เม็ด ให้ถือว่าเป็นผู้จำหน่ายทั้งที่ความเป็นจริงจำเลยอาจจะไม่มีเจตนาซื้อขายบ้าคราวละมาก ๆ เพื่อแสวงหากำไรบ้าง ๆ ก็กลัวจะถูกจับกุมหมายใหม่จึงแก้ไขให้เปลี่ยนจากคำว่า “ให้ถือว่า” เปลี่ยนเป็น “ให้สันนิษฐานว่า” เป็นผู้จำหน่ายหมายความว่า กฎหมายใหม่จะเปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้ถูกต้อง

“ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้จำเลยนำพยานหลักฐานมาสู้หักล้างพยานโจทก์และเป็นหน้าที่ศาลต้องฟังข้อเท็จจริงให้ยุติและกำหนดโทษถูกต้องเป็นธรรมซึ่งศาลอาญาได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานอัตราโทษจำคุกในคดียาเสพติดที่ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลอาญาเพื่อพิจารณากำหนดอัตราโทษคดีที่มี

พฤติการณ์คล้าย ๆ กันเพื่อลงโทษในอัตราเดียวกันซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากพยานหลักฐานในคดี, จำนวนของกลาง, อายุ, การศึกษาหรือจำเลยเป็นสตรีมีครรภ์ว่าควรจะลงโทษเท่าใดอาจลงโทษสูงกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้ และคดีลักษณะคล้ายกันจะลงโทษเท่ากันโดยวิธีนี้จะแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิจลงโทษที่แตกต่างกันผู้พิพากษาจะตัดสินแหวกแนวไม่ได้ ถ้ามีคนแหวกแนว อาจถูกศาลสูงพิพากษาแก้ก็เป็นไปได้” นายสุภัทร กล่าว

นายสุภัทร ยังกล่าวถึงข้อมูลคดีทั้งหมดที่เข้าสู่ศาลอาญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 16 ต.ค. 59 มีคดีค้างเก่าจากปีก่อน 2,069 คดี และมีคดีรับใหม่ 9,533 คดี ขณะที่พิจารณาเสร็จแล้ว 9,390 คดี คิดเป็นร้อยละ 80.93 คงมีคดีค้าง 2,212 คดี โดยในปี 60 ศาลอาญาจะมุ่งพัฒนาการบริหารงานคดีให้ประชาชนใกล้เคียงเพื่อลดข้อพิพาท, ลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและสร้างบรรยากาศที่ดีลดความขัดแย้งในสังคมและการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา, จำเลยและพยานให้ได้ รับการบริการด้านทนายความขอแรงกับล่ามและการได้พบแพทย์

นอกจากนี้ คดีอาญาที่มีมูลความผิดทางแพ่ง สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกสำนวนสำหรับคดีความขัดแย้งทางการเมือง ศาลยุติธรรมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองการพิจารณาและตัดสินคดีจะเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในสำนวน.